

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**Số: 17/CV-HĐND**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Côn Đảo, ngày 14 tháng 9 năm 2020

V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện khâu đột phá về tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới.

Kính gửi: Ban Tổ chức Huyện ủy Côn Đảo.

Phúc đáp Công văn số 12-CV/BTCHU ngày 07/9/2020 của Ban Tổ chức Huyện ủy về đề nghị góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện khâu đột phá về tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới (*gọi tắt là dự thảo Chương trình hành động*);

Sau khi nghiên cứu, Thường trực HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Chương trình hành động; Tuy nhiên đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy Côn Đảo xem xét, điều chỉnh lại ở mục 2 phần III về “Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Hội đồng nhân dân huyện” như sau:

1. Tiếp tục đề xuất nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Thường trực, Ban thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ huyện đối với HĐND huyện bằng chủ trương, nghị quyết, về hoạt động của các đại biểu HĐND huyện và về tổ chức, bộ máy của HĐND huyện thông qua việc phân công, giới thiệu, cơ cấu các đảng viên, cấp ủy viên ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhất là các đại biểu HĐND huyện chuyên trách và giữ các chức vụ do HĐND huyện bầu.

Giải pháp, thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong các đợt rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt của huyện, lập phương án cơ cấu thành phần đại biểu HĐND huyện.

2. Thường trực HĐND huyện phối hợp tham mưu cho Huyện ủy làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, giới thiệu bổ nhiệm, luân chuyển đội ngũ cán bộ chuyên trách của HĐND huyện, cán bộ là đại biểu HĐND huyện và đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc của HĐND huyện. Bố trí cấp ủy đối với các chức danh là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng thời, tùy vào tình hình thực tế để xem xét, bố trí cấp ủy đối với lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng giúp việc cho HĐND và UBND huyện.

Giải pháp, thời gian thực hiện: Thường trực HĐND huyện và Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong các đợt rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt của huyện, lập phương án cơ cấu thành phần đại biểu HĐND huyện. Thực hiện kịp thời để có hướng đào tạo, luân chuyển, chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau.

3. Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Giải pháp, thời gian thực hiện: Thường trực HĐND huyện làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị, tổ chức để HĐND huyện thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên.

4. Nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng của đại biểu HĐND huyện. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp, cập nhật thông tin cho các đại biểu HĐND. Các đại biểu phải tích cực nghiên cứu, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện, nắm bắt thông tin, tình hình thực tế của địa phương; thường xuyên tra dồi kỹ năng hoạt động, khả năng diễn đạt, kỹ năng tuyên truyền, tiếp xúc với cử tri, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.

Giải pháp, thời gian thực hiện: Thường trực HĐND huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức và giám sát việc thực hiện nội dung này

5. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chế độ hỗ trợ đặc thù cho đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, nhân viên giúp việc HĐND huyện theo quy định của HĐND tỉnh. Thực hiện các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những đại biểu HĐND huyện, cán bộ, công chức, nhân viên tham mưu, giúp việc HĐND huyện có thành tích xuất sắc.

Giải pháp, thời gian thực hiện: Thường trực HĐND huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu Huyện ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện các nội dung này.

Trên đây là ý kiến đóng góp của Thường trực HĐND huyện đối với dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện khâu đột phá về tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới, kính gửi Ban Tổ chức Huyện ủy xem xét, điều chỉnh lại dự thảo trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HU (b/c);
- 02 Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT, TH.

DAT/HĐND/2020

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Thị Trinh

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội